

## **KHU DU LỊCH NHÀ MÁT**

Khu du lịch Nhà Mát có diện tích gần 20 hecta do Công ty cổ phần Ô Tô Bảo Toàn đầu tư xây dựng và vận hành tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Từ năm 2014, chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành và đưa vào phục vụ khách du lịch Tổ hợp công trình kỹ thuật dịch vụ du lịch: Biển tắm nhân tạo lớn nhất Miền Tây; Công viên nước; Khu nhà hàng ẩm thực biển đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; Resort đạt tiêu chuẩn 3 sao; Khu tham quan, vui chơi giải trí với đa dạng các trò chơi cho mọi lứa tuổi: Đu quay cao hơn 50m, Tàu lượn, Vũ trụ bay cao 30m, Động huyền bí, Động khủng long, Nhà cười...; Phố ẩm thực biển cùng với các quán ăn hải sản dân gian; Chợ hải sản tươi sống phong phú nhất miền Tây; Các cửa hàng bán hàng lưu niệm và quà khô hải sản,...

Khu du lịch từ khi đưa vào hoạt động đến nay đã thu hút và phục vụ hàng triệu lượt khách du lịch đến Bạc Liêu. Sản phẩm “Biển nhân tạo” đã được Hiệp hội du lịch Việt Nam đã công nhận đây là sản phẩm du lịch độc đáo nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ đầu tư luôn quan tâm nâng cấp chất lượng phục vụ của tổ hợp những công trình dịch vụ này để khu du lịch từ năm 2014 đến nay luôn luôn xứng danh là điểm du lịch tiêu biểu nhất của vùng Miền Tây Nam bộ, là điểm đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn của du khách, đồng thời là nơi tham quan, học tập ngoại khóa, vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên trong vùng. Giá các sản phẩm, dịch vụ là rất rẻ, hợp lý và đây cũng chính là điều được khách du lịch đã đến đây hài lòng nhất .

Sau đại dịch Covid 19 , Khu du lịch đã sớm tu sửa, nâng cấp các công trình kỹ thuật và dịch vụ , trò chơi, đồng thời tiếp tục xây dựng hoàn thành và đưa vào phục vụ nhu cầu khách du lịch thêm Khu Công Viên Ròng với những công trình độc đáo mới lạ như: Núi Lạc Long Quân cao lớn nhất từ trước đến nay, Hồ Cửu Long (hồ chín rồng) để giới thiệu với du khách truyền thống văn hoá “Con Ròng Cháu Tiên” của dân tộc Việt Nam, thể hiện văn hoá của miền đất đồng bằng sông Cửu Long, nơi có chín dòng sông, tượng trưng cho “chín rồng”, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam như truyền thuyết dân gian “câu chuyện trăm trứng”.

Khu du lịch luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và sự thân thiện, cởi mở, tận tình phục vụ khách ở mọi lứa tuổi. Thực hiện chủ trương bình ổn giá

đối với các dịch vụ để chia sẻ cùng du khách sau đại dịch và trong tình hình kinh tế khó khăn chung.

Khu du lịch mở cửa đón khách từ 7 giờ sáng đến 18 giờ của tất cả các ngày trong tuần.

Resort Nhà Mát đón khách: 24/24